

Số: 3257/TC1-DNNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2006

V/v: quản lý hoàn thuế
TTĐB đ/v thuốc lá điều XK.

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau 4 tháng triển khai thực hiện Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 4/4/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điều sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế TTĐB trong nước; Để đảm bảo việc hoàn thuế TTĐB đúng đối tượng, quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế TTĐB, Tổng cục đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố:

1/ Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thuốc lá được hoàn thuế TTĐB theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4 mục II Thông tư số 28/2006/TT-BTC nêu trên để xác định đúng đối tượng đủ điều kiện được hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điều xuất khẩu.

2/ Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế của đối tượng được hoàn thuế TTĐB, Cục thuế tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp các thủ tục, điều kiện được hoàn thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC nêu trên để đảm bảo việc hoàn thuế kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế.

3/ Hàng quý (trong thời hạn 15 ngày đầu quý sau), Cục thuế tổng hợp danh sách các đơn vị thuộc đối tượng đủ điều kiện được hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điều xuất khẩu và tình hình giải quyết hoàn thuế TTĐB đối với thuốc lá điều có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu về Tổng cục Thuế.

4/ Hàng tháng, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo giá tính thuế TTĐB cho 01 bao thuốc lá điều sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu về Tổng cục.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện. Trong quá trình giải quyết hoàn thuế TTĐB theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2006/TT-BTC nêu trên nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên ✓

- Lưu: VT, DNNN (2b).✕

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Cúc

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com